



Ngày 24 tháng 04 năm 2022

Công ty CP CN Ngũ Kim Fortress Việt Nam

Linh Nguyễn

linh.nguyen@fortresstools.com.vn

CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM HƯỞNG ỨNG PHONG TRÀO THAM GIA GIẢI BÓNG ĐÁ CNVCLĐ

Hưởng ứng phong trào Giải bóng đá CNVCLĐ lần thứ 6 do Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình tổ chức, CBCNV Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam tích cực tham gia. Giải bóng đá đã thu hút 156 cầu thủ là công nhân lao động ở 8 đơn vị doanh nghiệp tham gia. Đội bóng của công ty đã trải qua 4 trận đấu để góp mặt vào vòng bán kết. Chung cuộc, đội bóng của đội nhà đã xuất sắc giành được giải Ba. Lễ bế mạc và trao giải được tổ chức vào sáng ngày 24 tháng 04 năm 2022 tại sân vận động Đại học Y Thái Bình.

Đội bóng công ty đã nhận được khích lệ, động viên từ Ban lãnh đạo công ty. Tại buổi trao giải, chủ tịch HĐQT công ty – ông Tsai Chui Tien thay mặt công ty tặng hoa và quà cho toàn đội bóng và tặng chữ cho từng cầu thủ. Trong buổi liên hoan chúc mừng, đội bóng công ty rất vinh dự có sự góp mặt của bà Phạm Thị Thắng - Ủy viên Ban thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình – Chủ tịch Công đoàn các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh đến chúc mừng đội bóng.

Một số hình ảnh về sự kiện



Đội bóng ra sân dự trận bán kết với Công ty Hưng Thịnh



Toàn đội nhận huy chương kỷ niệm từ chương trình



Ông Tsai Chui Tien – Chủ tịch HĐQT tặng hoa và quà cho đội bóng



Bà Dương Thị Thơm – TGD Công ty trao quà cho đội bóng



Bà Phạm Thị Thắng - UV Ban thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình - Chủ tịch Công đoàn các Khu kinh tế và KCN tỉnh tham gia liên hoan chúc mừng đội bóng



Về Công ty CP CN Ngũ kim Fortress Việt Nam

Công ty CP CN Ngũ kim Fortress Việt Nam (Fortress) được thành lập vào năm 2006 và là nhà sản xuất hàng đầu thế giới về dụng cụ làm vườn với hơn 90% sản phẩm xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Châu Âu và Nhật Bản. Fortress tiền thân là công ty con của Formosa Tools Co., Ltd., một công ty Đài Loan có truyền thống lâu đời trong ngành sản xuất dụng cụ làm vườn, được thành lập vào năm 1974 bởi gia đình Hsu. Năm 2016, Fortress chuyển đổi loại hình doanh nghiệp sang công ty cổ phần và là công ty đại chúng từ tháng 6/2018. Fortress hiện có hai nhà máy đặt tại tỉnh Thái Bình (thuộc miền Bắc Việt Nam) và là trung tâm sản xuất cho các hệ thống nhà phân phối bán lẻ trên thế giới như: WALMART, LOWES, HOME DEPOT, ALDI, REWE, CORONA, TRICAM...